



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๗ มูลค่าข่าว ๔๔๖,๔๙๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



รับน้องใหม่ มศว รณรงค์ 'บัณฑิตไทยไม่โกง'



บ ัณฑิตไทยไม่โกง" ชั่วที่แสนจะสดใสของบรรดานิสิต น้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วเทาแดง อย่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่เตรียมชนสัมพันธ์เพื่อเดินทางเข้าสู่สถานี่ใหม่ อันเปรียบเสมือนบ้านหลังใหม่ของพวกเขาคณะและเธอ ซึ่งมีจำนวนถึง 4,900 คน มุ่งหน้าสู่ มศว องครักษ์ จ.นครนายก ตามกำหนดการกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่จัดให้วันที่ 4-7 มิถุนายน น้องใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัยและองค์การนิสิต ผ่านแม่งานที่ต้องรับผิดชอบ คือ กองกิจการนิสิต ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้น้องใหม่ผ่านการสอยเข็มสู่ มศว ได้รู้จักกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนใหม่ ตลอดถึงรู้จักมหาวิทยาลัย รู้จักผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น เพราะ

การเปลี่ยนสถานภาพจาก "นักเรียน" ไปเป็นนิสิตนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับตัวและต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในสถานที่ใหม่

กิจกรรมวันแรกของน้องใหม่ เริ่มจากการเข้าหอพัก วันแรกของกิจกรรมที่สร้างความประทับใจอย่างมาก ให้น้องใหม่ก็คือ มีโอกาสได้ไปบวกร่วมกับเพื่อนหลากหลายคณะ รอยยิ้มยามเช้า ปะมาดกับเสียงหัวเราะเป็นระยะๆ บอกให้รู้ว่า นี่คือการเริ่มต้นที่ควรค่าแก่การจดจำ ถือเป็นกิจกรรมอันเป็นมงคลแก่ชีวิต รับประทานอาหารร่วมกัน แม้จะเป็นอาหารที่จัดหาแบบง่ายๆ สะดวก อย่างข้าวเหนียวหมกทอด-ไก่ทอด แต่สำหรับน้องใหม่แล้ว ทุกอย่างที่ทางมหาวิทยาลัยและรุ่นพี่ได้จัดเตรียมให้ นั้นมันช่างวิเศษอย่างยิ่ง

"ข้าวเหนียวหมกทอด ข้าวเหนียวไก่ทอด อร่อยมาก" น้องใหม่พูดขึ้น พร้อมกับหยิบข้าวเหนียวหมกทอด ไก่ทอด

เข้าปากด้วยความเอิร์ดอ้อย

ก่อนที่วันนี้จะเรียกเข้าอาคารกีฬา 1 เพื่อเข้าร่วมพิธีประดับเนกไท เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพิธีที่บอกให้รู้ว่าน้องใหม่ก้าวมาเป็นนิสิต มศว โดยสมบูรณ์ ก่อนเข้าร่วมพิธีประดับเนกไท ตัวแทนนิสิตน้องใหม่จาก 18 คณะถือข้อความคำขวัญป้ายรณรงค์ มีใจความว่า...จิตสาธารณะ มีสัจจะรักษาคำพูด, นิสิตครูไทย โตไปไม่โกง, หยุคคอร์รัปชันในวันนี้ เพื่อ

เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า, เครื่องครุวินัย หัวใจไม่โกง, คุณธรรมนำใจ เด็กไทยไม่โกง, บัณฑิตไทยสีขาว เริ่มได้ถ้าเราไม่โกง, เรียนดี กีฬาเด่น เน้นปราบโกง, มศว เข้าถึงชุมชน ผักผ่อนความซื่อสัตย์, หยุค! คอร์รัปชันกันเกิด จะเกิดผล, คอร์รัปชันกัดกร่อนประเทศชาติ, เล็กกินเล็กอ้วน, เล็กคอร์รัปชัน เป็นต้น

เป็นการสร้างพลังให้ทุกคนได้หยุดคิดและพิจารณาตัวเองมากขึ้น ต่อจากนี้จะไม่คอร์รัปชันและการคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว

อธิการบดี มศว **ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ** เล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อให้ นิสิต

น้องใหม่ได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งหรือที่ลับ ความซื่อสัตย์สุจริตของคนเรานั้น มีคุณค่ายิ่ง จะทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากคนอื่น ๆ และมีโอกาสในการก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ แต่ถ้าเราเป็นคนเก่ง แต่ขาดซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต โอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจนั้นยากมาก

พร้อมกับได้บรรยายและเปิดคลิปวิดีโอ ที่สะท้อนใจเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ การฝันฝ่าอุปสรรค ความรักของพ่อแม่ ความมุ่งมั่นพยายาม สร้างความตื่นตาให้น้องใหม่ ตลอดถึงสามารถทำให้น้องใหม่จำนวนมากถึงกับร้องไห้ออกมา ด้วยเนื้อหาในคลิปวิดีโอ

แล้วบรรยายต่อถึงการใช้ชีวิตเป็นนิสิตอยู่ในรั้ว มศว และก้าวสู่ความสำเร็จ ซึ่งการก้าวสู่รั้ว มศว นั้น ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความบังเอิญ หากแต่ต้องมี 3 ปัจจัย คือ 1.แรงบันดาลใจ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสมอง แต่เป็นความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายใน สามารถดูจากแววตาได้ว่าคนคนนั้นมีแรงบันดาลใจหรือไม่ 2. นิสิตต้องมีปัญญา ซึ่งจะมีได้ ต้องรู้จักค้นคว้า รู้จักเข้าห้องสมุดและตีวงกับเพื่อนๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และ 3.มีการบริหารจัดการที่ดี การก้าวมาสู่ความเป็นนิสิตนั้น จะต้องทำหน้าที่และกิจกรรมหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ดังนั้น การบริหารจัดการที่ดี จึงเป็น



เรื่องที่สำคัญมาก

อธิการบดี มศว พูดต่ออีกว่า อยากเห็นคนเจเนอเรชั่นวาย (Y) เจเนอเรชั่นแซด (Z) ตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมต่างๆ ที่ตัวเองสนใจควบคู่กันไป ด้วยไม่มีใครที่เรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วประสบความสำเร็จ หากแต่คนนั้นจะต้องทำกิจกรรมและต้องรู้จักแบ่งเวลา นิสิตต้องมีภูมิคุ้มกันในเรื่องเชิงลบโดยเฉพาะความซื่อเกียจ รักสนุกจนเกินเหตุ และต้องห่างไกลอบายมุข และต้องห่างไกลเพื่อนที่ไม่มีแรงบันดาลใจ หาเพื่อนดีๆ เอาไว้ คนรุ่นใหม่ต้องบ่มให้น้อยลงและลงมือทำสิ่งที่ควรทำให้มากขึ้น

ทุกถ้อยประโยคที่ผู้บริหาร มศว ได้พูดนั้นเป็นการจุดประกายฝันและแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งเดินลงจากเวทีไปร่วมถ่ายรูปกับนิสิตน้องใหม่อย่างเป็นทางการเอง เสมอเหมือนคนคุ้นเคยและคนในครอบครัวเดียวกัน สร้างความประทับใจและความอบอุ่นยิ่งให้แก่พี่น้องใหม่

น้องใหม่อย่าง นางสาวภาณิชา ไชยเผือก หรือ "ฮ้าว" คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บอกว่า สนุกและรู้สึกดีมากกับงานของ มศว ที่จัดให้น้องใหม่ ตื่นเต้นใจกับคลิปวิดีโอ ทำให้คิดถึงคนที่เรารักมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ พี่น้องและเพื่อนๆ กิจกรรมทุกกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่นที่ทำให้เรามีต่อสถาบันและส่งเสริมความสามัคคีได้อย่างดีเยี่ยม ประทับใจและคิดไม่ผิดที่เลือกเรียนที่นี่ เพราะไม่ได้มีแต่ความสนุก แต่ยังเชื่อมโยงถึงปัญหาบ้านเมืองที่พวกเราไม่ควรละเลย

จากความประทับใจในวันรับน้องใหม่ ทุกคนเชื่อมั่นว่าความประทับใจแรกของการเข้าสู่รั้วเทาแดง จะฝังแน่นในความรู้สึกนึกคิดของน้องใหม่ไปอีกนานแสนนาน